





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เพิ่มมาตรการป้องกัน-รณรงค์ฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, soudhitalk, ch7, prd., thebetter, thebangkokinsight news1live, newtv, topnews)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์โควิด 19 สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำคำแนะนำกรมควบคุมโรคให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น เร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต และฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นประจำปีในทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่หน่วยบริการตามที่ สธ. กำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือครูเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในโรงเรียนตามที่ สธ. กำหนด</p> <p>- นพ.เจษฎา บุญยวงศ์วิโรจน์ รอง ผอ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รับการรักษาเฉลี่ย 5-6 รายต่อวันนอนรักษาตัวใน รพ. 51 ราย เป็นผู้ป่วยสีแดง 8 ราย สีส้ม 9 ราย ที่เหลือจะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองกับสีเขียว ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วย แต่กลุ่มที่น่าห่วงที่สุด คือ คนไข้กลุ่มสีแดงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยที่เป็นเด็กที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด 7 ราย ผ่ากึ่งเดือนผู้ปกครองให้พาเด็กมาเข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนโควิดและใช้หวัดใหญ่</p> <p>2. อัปเดตความรู้สายพันธุ์ วัคซีน และการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ facebook</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้ข้อมูลว่า สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนที่ WHO จับตามขณะนี้ มี 9 ตัว โดย XBB.1.5 และ XBB.1.16 เป็น 2 สายพันธุ์ย่อยที่ครองการระบาดทั่วโลก จัดอยู่ในกลุ่ม Variants of Interest (VOI) ส่วนอีก 7 ตัว จัดอยู่ใน Variants under Monitoring (VUM) ประกอบด้วย BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 และตัวล่าสุดในกลุ่ม VUM คือ XBB.2.3 ทั้งนี้ XBB มีสมรรถนะการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้สูงมาก โดย XBB.1.5 คือต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุด นอกจากนี้ มีข้อมูลที่บริษัทวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้กับทางองค์การอนามัยโลกพบว่า การใช้วัคซีนใหม่ที่ใช้แอนติเจนสายพันธุ์ไวรัส XBB.1 โดยตรงจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเลือดได้สูงกว่าวัคซีนเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน จึงแนะนำว่าในอนาคตควรพิจารณาใช้วัคซีนที่เป็นแบบสายพันธุ์เดียว ที่ปรับให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด และไม่ควรใช้วัคซีนที่มีการบรรจุสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นรุ่นเก่า</p> <p>- มีบทความวิชาการทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลของการติดเชื้อโควิด 19 ในสตรีที่มีครรภ์ พบว่า การติดเชื้อโควิดระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดการอักเสบ และการอุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็กในรก เกิดปัญหาการไหลเวียนเลือด ความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างแม่ลูกผ่านทางรก นำไปสู่ภาวะออกซิเจนต่ำลง ทำให้เสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ และทารกเจริญเติบโตช้า</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กท.ธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>- สิ่งที่น่ากังวลช่วงนี้ คือ หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจะเกิดปัญหาเหมือนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาสาธารณสุขไม่เพียงพอ ซึ่งเห็นสัญญาณเตือนแล้วหลังจาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แจ้งให้ทราบว่าเตียงผู้ป่วยวิกฤติและเตียงผู้ป่วยในสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เต็มทุกห้อง หวังว่าในช่วงรอยต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รัฐบาลรักษาการยังคงทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องคำนึงว่ากำลังจะพ้นจากตำแหน่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>WHO เชิดชูเกียรติ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "Sasakawa Health Prize" ประจำปี 2566 จากองค์การอนามัยโลก ในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า ศ.พิเศษ นพ.วิชัยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย ผลงานเด่นคือ ริเริ่มโครงการเลือกคู่เลือกกรรม เลือกคลอด ปลอดภัยซีเมีย ช่วยลดความชุกของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย</p>	
<p>พัฒนาบริการ รพ.ศูนย์แพทย์นนทบุรี ลดแออัดรพ.ใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี อาทิ บริการเจาะเลือดแบบ Drive Thru, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพเท้าด้วย 3D Scanner, ภายภาพบำบัดอาการปวด ชา ด้วยหลากหลายเครื่องมือที่ทันสมัย และเตรียมเพิ่มบริการอื่น ๆ ทั้งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์นิรภัยตรวจการนอนหลับ ศูนย์ตรวจหัวใจและส่องกล้องทางเดินอาหาร บริการทันตกรรม ตอบสนองวิถีชีวิตประชาชนในเมืองใหญ่ ใช้บริการใกล้บ้านครบจบในที่เดียว</p>	
<p>ประเมินยุทธศาสตร์ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ระยะที่ 1</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวอินโฟเควสท์, opt-news, Hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) เผยผลการศึกษาประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านป้องกันควบคุมโรค ระยะที่ 1 หลังสิ้นสุดการใช้ในปี 2564 พบดำเนินงานครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ ทั้งบูรณาการทำงาน พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงาน ผลักดันการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เสนออบรมทักษะที่จำเป็น เพิ่มอัตรากำลัง/กลุ่มงานในระดับเขต พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ระยะต่อไป</p>	
<p>รัฐชวนสิทธิบัตรของรับยาคุมกำเนิดฟรี</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยนิวส์, ผจก., แนวหน้า, ไทยโพสต์, posttoday, bangkokbiznews, siamrath, tnn, springnews, nationtv, spacebar, The Journalist Club, mcot, amarintv)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ใช้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับบริการคุมกำเนิด ทั้งใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยขั้นตอนรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด มี 2 วิธี ดังนี้ 1.รับบริการผ่านสมาร์ตโฟน เข้าแอปพลิเคชันเป่าตัง ไปที่เมนูกระเป่าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค 2.ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน แสดงบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาล รพ.สต. รพช. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือสถานพยาบาลประจำตัว</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>สื่อที่แนะนำ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เพราะขณะนี้เด็กไทยมีภาวะอ้วนเกินมาตรฐานเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ซึ่งหลายประเทศที่ใช้กฎหมายควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อังกฤษ เกาหลีใต้ ซิลี แคนาดา ช่วยลดปัจจัยการพบเห็นและลดสิ่งกระตุ้นในเด็กอย่างได้ผล ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาพิจารณาได้ที่ https://moph.cc/PHFOROGN สำหรับประชาชนที่ https://moph.cc/PHFORALL จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 โดยตั้งเป้าออกกฎหมายฉบับนี้ให้ได้ภายใน 1 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY</p> <p>-ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก มาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างเป็นทางการ เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้จัดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง รวม 172 หน่วยงาน โดยจะนำความเห็นมาปรับใช้และพัฒนาร่างกม.ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและโรค NCDs ในเด็ก</p>	
<p>นโยบายรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-นพ.ศุภกร พัทธการกุล รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 รายต่อปี เข้ารับการรักษาที่รพ.ทั้งรายเก่ารายใหม่ ประมาณ 2 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งตั้งแต่มีนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ หรือ Cancer Anywhere มีผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นด้วยเล็กน้อย แต่ไม่เพิ่มแบบก้าวกระโดด คาดว่าเป็นผู้ป่วยบัตรทองที่ไม่เคยใช้สิทธิบางส่วน กลับมาใช้สิทธิบัตรทอง ทั้งนี้ ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่ในระดับดี</p>	
<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนป้องกันอันตรายจากพายุ ควรระวังการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ และควรเตรียมตัวดังนี้ 1.ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำ 2.สังเกตท้องฟ้า เมื่อเห็นว่าฝนใกล้จะตกให้รีบกลับบ้านหรือหาที่หลบ 3.ตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่อาจตกลงมาใส่ 4.ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคง แข็งแรง 5.จัดเก็บสิ่งของในบ้านที่อาจเสียหายหรือปลิวตามกระแสลม 6.ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า 7.จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 8.วางแผนการเดินทางและสังเกตอาคารที่กำบัง ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย 9.เมื่อพบเห็นเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ชำรุด หรือไม่แข็งแรง ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทร.1669 พร้อมแจ้งข้อมูลผู้บาดเจ็บและสถานที่เกิดเหตุให้ทราบ</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-สสจ.นครราชสีมา กำหนดจัดงานแบบวันงดสูบบุหรี่โลกยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ที่ตลาดเซฟวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมประกาศแสดงเจตนารมณ์คนโคราชไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จัดบูธกิจกรรม การให้คำปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งการปล่อยรถแห่รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกด้วย</p>	
<p>เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผิวขาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- น.ส.นันทน์ภัส ไชยทะเลเศรษฐ อายุ 45 ปี พาน.ส.อามานา มุภาษา ลูกสาวอายุ 19 ปี ไปตรวจร่างกาย ที่ รพ.นางรอง เพื่อนำผลไปมอบตัวคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 แต่ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน เป็นสารชนิดเดียวกันกับยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ รพ.จึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ ทั้งนี้ แม่มั่นใจว่าสาเหตุที่พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายมาจากการกินอาหารเสริมผิวขาว ยี่ห้อ BTO ที่สั่งซื้อจากแอป. Tik Tok ลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ สสจ.บุรีรัมย์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขอำเภอประโคนชัย และจนท.ตำรวจ สภ.ประโคนชัย ร่วมกันเข้าตรวจสอบอาหารเสริมผิวขาวยี่ห้อ BTO และส่งผลิตภัณฑ์ที่เหลือพร้อมปัสสาวะของ น.ส.อามานา ไปตรวจอย่างละเอียดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 9 นครราชสีมา คาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน 1 สัปดาห์</p>	
<p>เร่งเยียวยาเคสถอนฟันเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., hfocus, ch7)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยชายวัย 64 ปี เสียชีวิตจากปอดติดเชื้อ หลังแพทย์รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สิงห์บุรี ถอนฟัน 12 ซี่ ซึ่งญาติต้องการทราบสาเหตุการเสียชีวิต ว่า มีการประสานส่งเรื่องมายัง สปสช.แล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดย สปสช.เขต 4 จะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตาม ม.41 ซึ่งเป็นการจ่ายให้ก่อนวันที่โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด คาดจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ch3plus, thaipbs, newtv, ch7, mono29, amarintv, thecoverage, pptv, TNN)</p> <p>- เพจ Thai Dental Council โพสต์แชร์แถลงการณ์ของทันตแพทยสภา ระบุ กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบบริการทันตกรรมที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับหลักวิชาการและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือไม่</p>	